



ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๔.๕/๒๐๓๕๖



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

๒๖ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งยืนยันการเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ต่อคณะรัฐมนตรี

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๘๘๓๑ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีหนังสือส่งเรื่องของกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ซึ่งรวมถึงร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. มาเพื่อพิจารณายืนยันการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีก่อนดำเนินการต่อไป หากยังคงประสงค์ให้สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีนำเรื่องข้างต้นเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปขอได้โปรดแจ้งยืนยันไปยังสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีโดยด่วน นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ออกตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มีหลักการเป็นการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและการยกเว้นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปออกข้อบัญญัติท้องถิ่นให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพการณ์ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้มีการรับฟังความคิดเห็นตามมติคณะรัฐมนตรีและตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้ว และมีกำหนดระยะเวลาการออกกฎกระทรวงดังกล่าวภายในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จึงยังคงประสงค์จะเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. และขอแจ้งยืนยันการเสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเพื่อเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

โทร/โทรสาร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๓๖

ผู้ประสานงาน นาดสุภา โทร. ๐๙๗-๙๒๔-๒๔๔๙